

TIỀN HẢI

Vững bước trên chặng đường đổi mới

K hép lại năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Hải đều đạt và vượt kế hoạch đề ra...



Sản xuất sú dụn tại khu công nghiệp Tiên Hải.

năm. Trong sản xuất nông nghiệp, mặc dù ngay từ đầu vụ tình hình thời tiết diễn biến phức tạp tạo điều kiện cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh phát triển...

trang trại gà. Xác định nuôi trồng thủy sản là kinh tế mũi nhọn, từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư và phát triển nuôi tôm theo hướng công nghiệp...

19,4%. Hoạt động sản xuất trong khu, cụm công nghiệp ổn định, một số sản phẩm có sự tăng trưởng mạnh và có sản lượng tiêu thụ lớn...

Đình Văn hóa đạt 91%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 96,1%. Sự nghiệp giáo dục luôn được quan tâm, 88% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Năm 2018 qua đi, bên cạnh những kết quả đạt được của huyện Tiên Hải cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và cả những thách thức mới trong năm 2019.

Đông Lãm, Tây Giang đạt xã nông thôn mới nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được ổn định...

Năm 2018 qua đi, bên cạnh những kết quả đạt được của huyện Tiên Hải cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và cả những thách thức mới trong năm 2019.

Sức tiêu thụ hoa quả nhập khẩu tăng mạnh

(vtv.vn) Những năm gần đây, hoa quả nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều. Cùng với đó, sức tiêu thụ các loại trái cây nhập khẩu ngày càng lấn át trái cây nội địa.

Tại các siêu thị Big C, Vinmart, hoa quả nhập khẩu được bày bán tràn ngập như: táo, lê, cherry, nho, xoài, dưa...

Theo các nhân viên bán hàng, mỗi ngày hoa quả nhập khẩu có lượng tiêu thụ gấp đôi so với các hoa quả nội địa.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, trong năm 2018, kim ngạch mặt hàng rau quả nhập khẩu tăng hơn 12% so với năm 2017, đạt hơn 1,7 tỷ USD.

Hiện nay, tại các siêu thị và cửa hàng, hoa quả nhập khẩu luôn được trưng bày ở các vị trí bắt mắt. Theo các chuyên gia, cùng với xu hướng tăng cao của thu nhập...



Ảnh minh họa

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

(vtv.vn) Đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung của Nghị quyết số 02 vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, 100% các trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính ở khu vực đô thị cần phải thực hiện đầy đủ các dịch vụ không dùng tiền mặt...

MẠNH THẮNG

Chủ động chống khô hạn cục bộ, xâm nhập mặn



Kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân năm 2018 - 2019 của các huyện, thành phố dự kiến đào đắp gần 2,8 triệu mét khối.

Trước những dự báo vụ đông xuân năm 2019 sẽ gặp nhiều khó khăn về nước tưới, đặc biệt là giai đoạn lấy nước...

Lịch xả nước của các hồ chứa Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang phục vụ lấy nước gieo cấy lúa đông xuân 2018 - 2019 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ:

- Đợt 1 (4 ngày): Từ 0h ngày 21/1 đến 24h ngày 24/1/2019; Đợt 2 (4 ngày): Từ 0h ngày 31/1 đến 24h ngày 3/2/2019; Đợt 3 (8 ngày): Từ 0h ngày 15/2 đến 24h ngày 22/2/2019.

ly; nguồn nước thải gây ô nhiễm môi trường đổ trực tiếp vào hệ thống công trình thủy lợi ảnh hưởng đến việc dẫn nước phục vụ sản xuất và chất lượng nguồn nước.

thủy lợi đồng xuân, trong đó chú trọng nạo vét, khơi dòng dẫn nguồn nước cho những vùng cao, xa nguồn nước của huyện Hưng Hà, Vũ Thư, vùng ven biển huyện Thái Thụy, Tiên Hải, vùng tưới tự chảy thường xuyên thuộc các huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ.

chính, cấp I, II, III và kênh mương nội đồng. Trên quan điểm chủ động, linh hoạt cung cấp đủ nguồn nước có chất lượng theo tiến độ ải để gieo cấy lúa xuân đúng lịch thời vụ trong mọi diễn biến về thời tiết và nguồn nước...

Ông Nguyễn Hồng Trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết: Để từng bước đưa công tác quản lý chất lượng nông sản đi vào nề nếp, hàng năm, Chi cục tổ chức tuyên truyền các nội dung, quy định của nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản.

Công tác giám sát an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, đã có gần 900 mẫu thịt và các sản phẩm từ thịt, rau, củ, quả, thủy sản được lấy mẫu giám sát, trong đó có 24 mẫu (2,68%) không bảo đảm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Năm 2018, với nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã triển khai nhiều hoạt động, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

từ đó cấp 457 giấy chứng nhận xuất xứ nông sản thể hai mảnh cho trên 7.700 tấn gạo tại vùng ngao Tiên Hải. 34 mẫu thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y được kiểm nghiệm, trong đó có 1 mẫu thuốc và 4 mẫu thức ăn không đạt chỉ tiêu về chất lượng so với công bố trên nhãn sản phẩm.

con số được ghi nhận thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, qua đó góp phần kiểm soát tốt chất lượng nông sản.

xuất, kinh doanh, mang lại tính an toàn cao, bảo đảm sản phẩm sản xuất ra được giám sát từ nuôi trồng đến khâu phân phối, tạo thị trường ổn định, mang tính bền vững.



Người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm gạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed bằng phần mềm QRcode.

Thời gian tới, tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất liên kết từ sản xuất ban đầu đến tiêu thụ sản phẩm trên nhiều loại nông sản; đẩy mạnh phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản; tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng tính cạnh tranh trong sản xuất.

NGÂN HUỖN

LƯU NGÂN